

## ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

ปกติของการทำงานทางวิชาการ สิ่งที่สำคัญคือการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมนำเสนอกันในปัจจุบัน คือ การเขียนบทความตีพิมพ์ แม้ว่าวารสารจะมีกำหนดการในการตรวจสอบไม่ได้มากนัก ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องผู้อ่านบทความวิจัยหลายท่าน ปฏิเสธการอ่านภายหลังจากรับเรื่องที่อ่านไปแล้ว ทำให้ต้องเปลี่ยนผู้ทบทวนบทความวิจัยหลายครั้ง นอกจากนี้หากผลการตัดสินออกมาเป็น Submitting for Reviews (Major Revision) บางครั้งผู้พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมซ้ำขอขยายเวลาในการแก้ไข หรือการแก้ไขยังได้ Major Revision อีก จึงทำให้การแก้ไขนานออกไปกว่าจะได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนของกองบรรณาธิการ พบว่าบทความทุกบทความ มีความละเอียด ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่มีผลการคัดลอกผลงานวิชาการ

ในระหว่างการทำงานวารสารฯ ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยย้ายที่จัดเก็บวารสารฯ และเปลี่ยนระบบ OJS ในการทำงานวารสารฯ ทำให้ระบบการทำงานวารสารฯ ปิดไประยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามกองบรรณาธิการก็พิจารณาและแก้ไขบทความจนแล้วเสร็จทันเวลาภายในเดือนธันวาคม 2565

วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 10 เรื่อง ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เรื่อง และบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 เรื่อง บทความทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามขั้นตอนของการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ท่านอ่านง่ายที่สุดจนผู้สนใจอ่านบทความในทุกระดับได้เรียนรู้ไปกับบทความนั้นได้

ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีร่างนิพนธ์ต้นฉบับอยู่ในขอบข่ายวารสารฯ นำเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการปิดรับบทความ หากมีการปิดระบบ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของวารสารฯ ทุกครั้ง นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่มีผลงานอยู่ในระดับดี สามารถนำบทความนำเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ได้เช่นเดียวกับผู้พิมพ์ที่เป็นอาจารย์และนักวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยทุกระดับให้กว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้ร่างนิพนธ์ต้นฉบับมีคุณภาพมากขึ้น อนึ่ง การนำส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความไปใช้ประโยชน์สามารถทำได้โดยอ้างอิงในงานเขียนวิชาการ (ที่ไม่ได้เป็นเชิงการค้า) ไม่จำเป็นต้องส่งจดหมายมาขออนุญาตใช้ภาพหรือตารางจากบทความที่ต้องการนำไปใช้ ยกเว้นมีเงื่อนไข เช่น ต้องการขอตำแหน่งวิชาการ หรือต้องการหลักฐานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

ประกาศจากวารสารฯเพิ่มเติม บทความหลายเรื่องได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์อย่างรวดเร็วเนื่องจากเหตุผล 2 ประการหลัก คือ 1) เรื่องที่นำมาเสนอขอตีพิมพ์ไม่ตรงขอบข่ายของวารสารฯ และ 2) ผู้พิมพ์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของวารสารฯ เช่น รูปแบบการเสนอตีพิมพ์ไม่ถูกต้อง ไม่ส่งแบบออนไลน์สิทธิ์การตีพิมพ์ ไปรับรองจริยธรรมต่าง ๆ รวมถึงการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารฯ อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้วารสารฯ ทำงานได้ช้าคือ การใช้คอมพิวเตอร์ PC พิมพ์แล้ว ตัวเลขขนาดเล็กสูงกว่าปกติ การพิมพ์ข้อความซ้ำ ๆ กัน หรือมีตัวอักษรพิมพ์ผิดจำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้พิมพ์ที่ต้องการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ช่วยตรวจให้ละเอียดมากขึ้น หากมีตัวอักษรผิดจำนวนมาก ขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์ด้วย